

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยสุขสรรค์/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย 12 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15463

หน้า: 13(ซ้าย)

Col.Inch: 71.65 Ad Value: 111,057.50

PRValue (x3): 333,172.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: ลงทุน-ฟื้นฟู-สร้างงาน



## แท็งก์ความคิด

นฤตย์ เสกธีระ maxlui2810@gmail.com

# ลงทุน-ฟื้นฟู-สร้างงาน

**พ**อรัฐบาลผ่อนปรน ความอึดอัดกับเรื่องต่างๆ ก็เริ่มผ่อนคลาย มติชนเอง ก่อนหน้านั้นเคยมีกำหนดจัดสัมมนาเพื่อหาทางออกทาง เศรษฐกิจของชาติ

จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มติชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 เมื่อวันที่ 9 มกราคม แต่พอมาเจอโควิด-19 บุกไทย แผนที่วางไว้ก็ต้องพับเก็บ งานสัมมนาที่ เตรียมไว้ก็ต้องร้องเพลงรอ

กระทั่งรัฐบาลและคนไทยร่วมแรงร่วมใจควบคุมสถานการณ์การระบาด ได้ จนประเทศปลดการระบาด นานาชาติยอมรับ

ความเสี่ยงในประเทศลดต่ำลง รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการที่เข้มงวด เพื่อเปิดทางให้เศรษฐกิจฟื้นฟู

งานสัมมนาที่มติชนตั้งใจร่วมด้วยช่วยกันหาทางออกให้ประเทศจึง กลับมาอีกครั้ง

ธีมเรื่อง “ทางออกประเทศ” ที่เคยวางไว้ยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะนี้

งานสัมมนา เรื่อง “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” จึงเกิดขึ้น

กำหนดจัดงาน คือ วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้อง อินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ตอบรับเป็นประธานและกล่าวเปิดงานแล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบรับที่จะ มาปาฐกถาพิเศษ

ตามมาด้วยวงเสวนาเกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐ มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายสรวิชญ์ ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง นายชยธรรม์

พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย

**นายสุพงษ์ เลหาอะัญญา** กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)

**นายนิธินัย ศิริสมรรถการ** กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

และ **นายบัญชา ชุมชัยเวทย์** พิธีกรรายการ และผู้ประกาศข่าว เป็นผู้ดำเนินรายการ

การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาด ดังนั้น อาจมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนั่งฟังสดๆ ได้ไม่มากเท่าที่ผ่านมา ใครที่ตั้งใจจะไปเห็นตัวจริง คงต้องสตั๊บบังวันเวลาการลงทะเบียนดีๆ ส่วนคนที่พลาดการเข้าฟังที่โรงแรม สามารถรับฟังรับชมผ่านการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กในเครือมติชนได้เหมือนเก่า

การได้ฟังแนวทางการลงทุน อาจช่วยให้หลายคนมีชีวิตชีวา เพราะการลงทุนเป็นความหวังอันสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในปีี้ โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐาน หากสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ความน่าสนใจนอกจากการลงทุนตามโครงการระดับบักต่างๆ แล้ว ยังได้รับรู้ถึง **“ของใหม่”** ที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ทั้งระบบถนน ทั้งระบบราง รวมไปถึงระบบการขนส่งมวลชน ยังมีเรื่องท่าเรือ ท่าอากาศยาน ที่น่าสนใจอีก ช่วงการอภิปรายประมาณในวาระ 1 ได้ยินได้ฟังโครงการระดับบักที่จะเริ่มต้นในปี 2564

โครงการมอเตอร์เวย์จากเหนือลงใต้ ถนนเชื่อมฝั่งทะเลด้านตะวันตกกับตะวันออก เพื่อเป็นเส้นทางลัดของการขนส่ง โดยไม่ต้องเล่นเรืออ้อม **“ข้ามชวานทอง”**

ยังมีโครงการนำเอาขบวนพารามาเป็นแบร์เออร์กันเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่

นี่แค่ยกตัวอย่าง เชื่อว่า ไอเดียอื่นๆ ที่ทำให้ประเทศชาติมีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับทำให้ประชาชนมีงานทำ หรือมีรายได้เพิ่ม ยังมีอีกมาก แต่หลายคนยังไม่ทราบรายละเอียดของการลงทุน และแผนใหญ่ จึงต้องรอไปฟังในงาน หากใครใจร้อนอยากูรู้เรื่องราว สามารถติดตามเนื้อหาในสื่อมติชน ซึ่งจะทยอยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

คาดว่า ภายในสัปดาห์หน้า คงจะมีข้อมูลน่าสนใจนำเสนอทางหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และมติชนออนไลน์

แต่ถ้าจะได้ข้อมูลทั้งระบบ ตั้งแต่นโยบาย แผนงาน และการผลักดันเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ

ต้องฟังการสัมมนา **“ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน”** ขณะนี้ทุกฝ่ายมีแนวทางการลงทุนอยู่ในมือแล้ว

การลงทุนที่จะทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนา ทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟู และช่วยให้คนในชาติมีรายได้

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยสูซสรรค/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย 12 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15463

หน้า: 13(ซ้าย)

Col.Inch: 71.65 Ad Value: 111,057.50

PRValue (x3): 333,172.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: ลงทุน-ฟื้นฟู-สร้างงาน

เหลือแต่การเปิดเผยข้อมูล และอธิบายข้อมูลให้สังคมเข้าใจ  
แม้สถานการณ์โควิด-19 จะทำร้ายโลก จะทำให้ประเทศไทยตกอยู่ใน  
อาการมินต์บ  
แต่เมื่อไทยสามารถควบคุมการระบาดได้ ก้าวต่อไปก็ย่อมมีหวัง  
แสงสว่างอยู่เบื้องหน้า  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมใจกันเดินไปหา  
ทางออก  
วันที่ 23 กรกฎาคม ที่โรงแรมพูลแมน ดิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ  
เป็นอีกหนึ่งทางออก  
จึงชวนให้ฟังทางออกจากการลงทุนจากงานที่มติชนกำลังจะจัดขึ้น  
ภายใต้ชื่องาน “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน”